

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐÔI

Số 380* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 14/ 07/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Ngày 3/5/2019, trong thư của Đức Giám Quản gửi cho một linh mục trong Tổng Giáo phận Saigon, ngài đã nhắc nhở linh mục ấy về chuyên rao giảng và hành động phải đi đôi với nhau : Rao giảng Lòng Chúa Thương xót không thể đi ngược lại với hành động gây khó khăn cho các xơ. Về điều này, ngày 22/8/2018, Đức Thánh Cha trong bài giải thích về điều răn thứ hai : “Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ” đã viết :

“Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói điều này với các tiến sĩ luật ; họ đã làm các việc, nhưng đã không làm điều Thiên Chúa muốn. Họ đã nói về Thiên Chúa, nhưng đã không thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và lời khuyên mà Chúa Giêsu cho là : “Các con hãy làm điều họ nói, nhưng đừng làm điều họ làm”. Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa, như các người ấy. Và Lời này của Mười Điều Răn chính là việc mời gọi sống một liên hệ với Thiên Chúa không giả dối, không giả hình...”

Đây là Kitô giáo đánh động con tim. Gặp gỡ Thiên Chúa, trong thực tế. Tại sao các thánh có khả năng đánh động con tim? Bởi vì các thánh không chỉ nói, mà các vị chuyển động! Con tim chúng ta chuyển động, khi một người thánh thiện nói với chúng ta, nói với chúng ta các điều. Các vị có khả năng bởi vì nơi các thánh chúng ta trông thấy điều mà con tim chúng ta ước mong một cách sâu xa : sự đích thực, các tương quan thật, sự triệt để.”

Đức Thánh Cha kết luận “...tên của từng người trong chúng ta ở trên vai Chúa Kitô. Ngài mang chúng ta. Thật đáng công mang lấy danh Thiên Chúa trên mình, bởi vì Ngài đã mang lấy tên của chúng ta cho tới tột cùng, cả sự dữ có trong chúng ta nữa, Ngài mang lấy để tha thứ cho chúng ta, để đặt vào trong con tim chúng ta tình yêu của Ngài.”



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

14/07/2018 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN-C

HÃY LÀM Y NHƯ VẬY

Đức Giêsu bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)

Suy niệm: Xét về mặt lý thuyết thì thầy thông luật đã trả lời rất rành rẽ: muốn được sống đời đời phải mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Thế nhưng đi vào thực tế thì không đơn giản: Nhưng ai là người thân cận của tôi mới được chứ?! Bằng một câu chuyện minh họa Chúa Giê-su cho thấy người thân cận mà tôi phải yêu thương không được xét theo tiêu chuẩn “nhất thân nhì thế,” cũng không phải là người có thể “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại”. Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí đối nghịch với ta – điều đó không quan trọng – nhưng chắc chắn đó là người đang cần được cảm thông chia sẻ *hic et nunc* (ở đây và ngay bây giờ), là người cô thân cô thế không có khả năng đền ơn đáp nghĩa. Thậm chí, yêu người còn là việc ưu tiên trên cả việc thờ phượng Thiên Chúa nữa, và phải xắn tay áo lăn xả vào hành động cụ thể với tất cả mọi hệ lụy phiền toái chứ không chỉ đứng bên lề bàn góp lý thuyết suông. Câu chuyện minh họa đã rõ, chỉ còn mỗi một việc: “*Hãy đi và làm y như vậy.*”

Mời Ban: Yêu người một cách vô danh (như: cứu trợ bão lụt, quyên góp từ thiện...) xem ra gọn nhẹ dễ làm hơn yêu người cách cụ thể (ăn nói tử tế, phục vụ cách vui vẻ với những người trong gia đình của bạn...). Cả hai trường hợp đều là bác ái, nhưng trường hợp sau xem ra giống hơn với mẫu “người thân cận” mà Chúa mô tả, phải không bạn?

Sống Lời Chúa: Thực hành bác ái như câu tục ngữ sau đây đề nghị: “*Charity begins at home*” (Đức bác ái bắt đầu từ nhà mình trước).

Câu nguyện: Đọc kinh *Kính Mến*. Hoặc hát “*Đâu có tình yêu thương*”.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Mỗi người có thể là thiên thần để nâng dậy những người bé nhỏ.**

Cách đây 6 năm, ngày 8/7/2013, với con số hàng trăm người chết trên biển khi trốn chạy bạo lực ở Châu Phi để đến Châu Âu, ĐTC đã quyết định đến thăm đảo Lampedusa của Ý nằm ở cửa ngõ đi vào Âu Châu, khi triều đại giáo hoàng của ngài chưa đầy 4 tháng. Khi ấy, ngài gọi vùng biển Địa Trung Hải là ngôi mộ tập thể.

Lúc 11 giờ sáng 8/7, ĐTC dâng thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô cùng với 250 người di dân và tị nạn nhân dịp kỷ niệm chuyến tông du của ngài đến đảo Lampedusa.

Trong bài giảng Thánh Lễ kỷ niệm 6 năm, Đức Thánh Cha đề cập đến 2 điều là ơn cứu độ và sự giải phóng.

Về ơn cứu độ, ý tưởng được lấy từ sách Sáng Thế, kể về câu chuyện Giacóp đi từ Bersabea đến Carran. Trong một giấc mơ, ông thấy một chiếc thang nối giữa đất và trời; và các thiên thần lên xuống trên những nấc thang. Qua sự nhập thể của Chúa Kitô, trời và đất nối lại với nhau, lời hứa ơn cứu độ được thực hiện.

Bài Tin Mừng được đọc trong Thánh Lễ nói về người phụ nữ bị băng huyết được Chúa Giêsu chữa lành. Chị bị coi là không thanh sạch vì bệnh của chị, nhưng Chúa không phân biệt thanh sạch hay không thanh sạch, ngài cho các môn đệ thấy điều ưu tiên cần phải chọn lựa.

Nhân kỷ niệm lần thứ 6 chuyến viếng thăm Lampedusa, Đức Thánh Cha nhắc đến những người đang khóc với Chúa mỗi ngày. Họ là những người bị lừa và bị bỏ rơi đến chết trên sa mạc; những người bị tra tấn, lạm dụng và hãm hiếp trong các trại giam; những người chống chọi với những cơn sóng trên vùng biển tàn nhẫn...

Đức Thánh Cha đề cập đến hình ảnh các thiên thần trên chiếc thang Giacóp. Và ngài mời gọi chúng ta có thể là những thiên thần để vực dậy những người bé nhỏ, què quặt, bệnh tật, bị loại trừ... những người rớt hết. Đây là một trách nhiệm lớn lao mà không ai có thể được miễn trừ.

❖ **Đức Giáo Hoàng, Toà Thánh thể hiện sự đau buồn trước cái chết của Vincent Lambert**

ĐTC Phanxicô và Toà Thánh đã thể hiện sự đau buồn trước cái chết của anh Vincent Lambert, một người bị liệt tứ chi người Pháp đã sống trong tình trạng thực vật trong vòng 10 năm.

Người đàn ông 42 tuổi đã qua đời vào sáng Thứ Năm tại Bệnh Viện Sebastopol tại Reims, sau khi bệnh viện đã tắt hệ thống thức ăn và nước uống vào ngày 2/7 vốn đã giúp cho anh sống kể từ sau một vụ tai nạn giao xe máy vào năm 2008.

“Xin Thiên Chúa là Cha đón nhận anh Vincent Lambert vào trong vòng tay của Người”, ĐTC Phanxicô đã viết trên Twitter. “Chúng ta đừng xây dựng một nền văn minh loại trừ con người mà mạng sống của họ không còn được coi là xứng đáng để sống: **mọi sự sống đều có giá trị, luôn luôn thế**”.

“Chúng tôi nhận được tin với sự đau buồn về cái chết của anh Vincent Lambert”, Giám Đốc lâm thời Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti nói trong một thông cáo văn. “Chúng tôi cầu nguyện để Chúa đón nhận anh vào nhà của Ngài và thể hiện sự gần gũi của chúng tôi với những

người thân yêu của anh và hết mọi người, cho đến giây phút sau cùng, đã dần dần để hỗ trợ anh bằng tình yêu và sự tận tụy. Chúng ta hãy nhớ và tái khẳng định điều mà Đức Thánh Cha đã nói, khi can thiệp vào biến cố đốn đau này: Thiên Chúa là chủ sự sống duy nhất ngay từ khởi đầu đến cái chết tự nhiên của nó và chúng ta luôn có bổn phận bảo vệ sự sống ấy chứ không giao nộp sự sống cho nền văn hoá lãng phí”.

Vợ của anh và một số anh chị em của anh muốn rút sự chăm sóc, nhưng cha mẹ Công Giáo của anh được người thân hỗ trợ, đã thực hiện nhiều cuộc yêu cầu pháp lý để buộc các bác sĩ phải giữ cho anh được sống.

Sau cùng các bác sĩ đã hành động theo một phán quyết sau cùng của Toà án tối cao Pháp.

ĐTC Phanxicô đã thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau vì sự sống con người cho đến sự kết thúc tự nhiên, gồm cả trường hợp của anh Lambert.

Trước đó vào Thứ Tư, Đức Thánh Cha đã viết trên Twitter: “Chúng ta cầu nguyện cho người đau bệnh là những người đã bị bỏ mặc và để mặc cho chết. Một xã hội là nhân bản khi nó bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khởi đầu cho đến cái kết tự nhiên của nó, mà không chọn lựa ai xứng đáng để sống và ai thì không. Các bác sĩ cần phải phục vụ sự sống, chứ không phải lấy đi sự sống”.

Chủ Tịch Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, đã đăng trên Twitter sau khi Lambert qua đời. Ngài nói rằng Ngài và Viện đã cầu nguyện cho gia đình của anh Lambert, các bác sĩ và tất cả mọi người có liên hệ đến vụ này. “Cái chết của Lambert và lịch sử của nó là một sự thất bại đối với nhân loại của chúng ta”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu linh mục giáo phận

Ban mục vụ ơn gọi giáo phận bắt đầu tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu linh mục giáo phận niên khóa 2019-2020. Các thanh niên muốn dâng mình cho Chúa trong chức linh mục giáo phận có thể xem điều kiện và những thủ tục cần thiết nơi bản tin cuối nhà thờ.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Ông Hưng: 1.000.000đ.